



ที่ พบ ๐๐๑๙/ ๓๐๓๑

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔

เรียน นายอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๑๙/๙๔๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเพชรบุรี แจ้งดำเนินการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๒ และ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เท่านั้น พร้อมทั้งดำเนินการสมัครสอบและเลือกวัน เวลาทดสอบด้วยตนเอง ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ <http://register.ocsc.go.th/registration> ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว และสำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics แล้ว แต่มีผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ในแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ได้แก่ (๑) Computer and Online Basics และ/หรือ (๒) Application Basics ซึ่งประสงค์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ สามารถดำเนินการสมัครสอบ และเลือกวัน เวลาทดสอบด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ <http://register.ocsc.go.th/registration> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (จำนวน ๓๐๐ ที่นั่ง) โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติและประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ ๑๔ ดำเนินการสมัครเข้าทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics ตามวัน เวลา ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ สงวนคัมภีร์)

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๕๗๐

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๕๗๐



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics
เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔
ระหว่างวันที่ ๒ และ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีความรู้เบื้องต้นที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๔
 - (๑) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ
 - (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการเจ้าสังกัดอย่างน้อย ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัครของสำนักงาน ก.พ.
(วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 - (๓) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีผลการปฏิบัติราชการ ๒ รอบการประเมินในรอบปี
ที่ผ่านมาในแต่ละรอบอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
 - (๔) มีความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
๒. ไม่เคยลงทะเบียนสมัครเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics มาก่อน
๓. ไม่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics มาก่อน